

Số: **79** /TB-MTTQ-BTT

Điện Biên, ngày **29** tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ Mười ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Thông báo số 230/TB-HĐND ngày 02/11/2023 của HĐND tỉnh Điện Biên về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Mười ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tuyên truyền kết quả việc học tập, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh,... Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tổ chức 333 hội nghị lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân; tuyên truyền phổ biến pháp luật tại hàng trăm địa bàn dân cư; đăng tải 382 tin, bài, văn bản chỉ đạo trên Trang Thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát huy hiệu quả "Trang cộng đồng" Fanpage trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ trong việc duy trì chuyên mục “Đại đoàn kết” mỗi tháng một số.

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 24/5/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của

Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó Ban Thường trực đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-MTTQ-BTT ngày 08/6/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2023, công tác giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với 132 cuộc giám sát, kiến nghị 238 ý kiến gửi đến các cấp, các ngành liên quan¹, đặc biệt số cuộc giám sát ở cấp huyện và xã tăng so với 2022.

Hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ tiếp tục đạt hiệu quả góp phần phát huy dân chủ, bảo đảm lợi ích của Nhân dân. Trong năm các Ban TTND đã tổ chức 119 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 40 vụ việc, Ban GSĐTCCĐ thực hiện 288 cuộc giám sát, kiến nghị xử lý 59 vụ việc.

Hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp được dư luận đánh giá cao, các ý kiến cơ bản được các cơ quan tiếp thu chỉnh lý. Trong năm các cấp đã phản biện được 17 cuộc với 256 ý kiến phản biện. Trong đó cấp tỉnh 6 cuộc, cấp huyện 8 cuộc, cấp xã 3 cuộc. Song song với công tác phản biện, MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào 302 dự thảo Luật, các văn bản của Trung ương và các cấp. Đặc biệt tích cực triển khai việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)² trong hệ thống Mặt trận và Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận tổng hợp 38 ý kiến báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

3. Các nhiệm vụ khác

Thực hiện tốt vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các vị đại biểu dân cử trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp. Trong năm đã tổ chức 1.503 cuộc tiếp xúc cử tri với 90.324 lượt người tham dự. Cấp huyện, cấp xã phối hợp tổ chức 31 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Tiếp 247 lượt công dân và nhận 161 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 121 đơn thư, 86 đơn được phúc đáp trả lời. Trường hợp đơn kéo dài, phức tạp thì tổ chức đoàn xuống gặp gỡ nắm bắt tình hình để có hướng kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết³.

¹ Trong đó cấp tỉnh 3 cuộc, cấp huyện 19 cuộc, cấp xã 110 cuộc.

² Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Kế hoạch số 174/KH-MTTQ-BTT ngày 09/2/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Tổ chức Hội nghị tại cấp tỉnh.

³ Công dân Vũ Khắc tiệp-phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Tiếp tục hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Tích cực vận động Nhân dân phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Cử tri vui mừng trước sự sâu sát của cấp ủy, chính quyền đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhiều ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được lắng nghe, tiếp thu, giải đáp; những địa bàn còn khó khăn, bức xúc nhất là trong triển khai các công trình, dự án đều được quan tâm thành lập các tổ, đoàn công tác thường xuyên rà soát, nắm tình hình, động viên người dân, doanh nghiệp cùng đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; vui mừng khi cây cầu Thanh Bình được hoàn thành, Cảng hàng không Điện Biên được đưa vào khai thác theo kế hoạch, đây là những công trình có ý nghĩa vô cùng lớn mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; là tiềm năng lợi thế của tỉnh, góp phần thu hút đầu tư trên các lĩnh vực nhất là du lịch, thương mại.

Trật tự an toàn xã hội trong tỉnh được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất, kinh doanh và yên tâm trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Công tác an sinh xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngay từ đầu năm đã thực hiện trao 313.395 kg gạo, 43.247 suất quà tết đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trong dịp tết nguyên đán để người dân đón tết vui vẻ đầm ấm; tích cực triển khai Đề án làm 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo hưởng tới 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, đến nay đã hoàn thành gần 2/3 kế hoạch và nhiều chính sách thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai đã trở thành động lực cho mỗi người dân nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Cử tri, Nhân dân và MTTQ Việt Nam các cấp đánh giá cao việc cấp ủy, chính quyền ngày càng quan tâm, đảm bảo điều kiện, phối hợp nhằm phát huy dân chủ, tiếp thu, xem xét kịp thời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị trong giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tỉnh vào các văn bản dự thảo đã được các ban, ngành đặc biệt quan tâm, nghiên cứu tiếp thu, phản hồi trước khi trình UBND, HĐND tỉnh ban hành.

Tuy nhiên: Đời sống một bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất kinh doanh còn bấp bênh, thua lỗ. Người nông dân còn băn khoăn, trăn trở về giá vật tư đầu vào sản xuất nông nghiệp, vật tư phân bón, xăng dầu, thức ăn chăn nuôi cao; tình trạng thanh niên nông thôn đến tuổi lao động chưa có việc làm, chưa có sinh kế ổn định đời sống. Một số công trình, dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm vẫn là nỗi lo lắng, bức xúc của một bộ phận Nhân dân; đường giao thông đi lại nhất là ở tuyến xã còn nhiều khó khăn; tình trạng thiếu giáo viên, thiếu nguồn giáo viên chất lượng ở một số bộ môn còn cao, nhất là ở các địa bàn như

Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa,... ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác giáo dục và đào tạo.

Việc triển khai một số dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn I: từ 2021-2025 theo Nghị quyết 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn được giao thấp, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp.

Tình trạng lừa đảo xảy ra ở nhiều lĩnh vực, nổi lên là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng sim rác gọi điện, nhắn tin vay nặng lãi, đòi nợ kiểu xã hội đen; giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong Nhân dân; việc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, phát tán hình ảnh, phát ngôn thiếu văn hóa, nói xấu, xuyên tạc,... gây nhiều hậu quả xấu trong xã hội.

Việc cơ sở dữ liệu cá nhân đã được tích hợp nhưng khi thực hiện dịch vụ công và làm thủ tục hành chính vẫn còn khó khăn, chưa đồng bộ gây tốn thời gian, công sức, tài chính của Nhà nước cũng như cá nhân.

III. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Để tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng hơn nữa trong năm 2024, trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xin gửi tới HĐND, UBND tỉnh một số nội dung kiến nghị sau:

1. Đối với việc triển khai Nghị quyết 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 2021-2025:

- Kiến nghị HĐND tỉnh ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án được liệu quý theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 - Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế và không áp dụng hạn mức 3 tỷ đồng/01 dự án, kế hoạch liên kết mà triển khai áp dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế và quy định tại Điều 13 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

- Đối với thời vụ trồng dược liệu (Sâm Lai Châu, Sâm Ngọc Linh) vào tháng 10 và 11 nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện nên sẽ không đảm bảo thực hiện mùa vụ trồng trong năm 2023⁴. Chính vì vậy nguồn kinh phí này chưa thể thực hiện và giải ngân trong năm, kiến nghị UBND tỉnh xem xét và có hướng chỉ đạo giải quyết.

2. Kiến nghị UBND tỉnh để có bước đột phá tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh được phục hồi và phát triển, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Cần tăng cường tổ chức các

⁴ Huyện Tuần Giáo

phiên chợ nông sản, các hội nghị đối thoại, quảng bá sản phẩm có sự tham gia liên kết của nông dân, nhà nước, nhà khoa học và các doanh nghiệp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh để thuận lợi cho người dân đi lại giao thương hàng hóa nâng cao đời sống, phát triển kinh tế.

3. Việc thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh đã kéo dài nhiều năm nay, ảnh hưởng lớn đến công tác giáo dục, đào tạo. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm có chính sách phù hợp để thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong giáo dục, đào tạo. Cần nghiên cứu xem xét đến việc thực hiện chính sách lựa chọn học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi để hỗ trợ kinh phí đào tạo lên trình độ Đại học, Cao đẳng (ưu tiên các bộ môn còn thiếu giáo viên giỏi như Tiếng Anh, tin học,...) sau khi tốt nghiệp về phục vụ giảng dạy tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XV. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm tiếp thu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- BTT UBTWMTTQVN;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND, UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQ VN tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND, UBND tỉnh;
- Các TCTV;
- BTT UBMTTQVN các huyện, Tx, Tp;
- Lưu: VT, DCPL./.

MT. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Lò Văn Mừng